



ด่วนที่สุด

ที่ กค ๐๔๐๓.๔/ ๑๔๕๐๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา
เรื่อง ที่.....

กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
(ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/๒๐๓๐๐ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗

๒. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๓.๔/๕๖๘๓ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ว่า ประสงค์จะยืนยันเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามเดิม (ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒) หรือจะมีความเห็นเพิ่มเติมหรือไม่ประการใด ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนเพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เรื่อง การขอรับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนแก่ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ของกระทรวงการต่างประเทศ ที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอให้พิจารณาไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญแต่ประการใด ดังนั้น จึงขอยืนยันเสนอความเห็นเดิม ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒ โดยมีความเห็นเพื่อให้ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDS) สามารถดำเนินภารกิจในการสนับสนุนการประชุมหรือการสร้างความร่วมมือ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับภาคีภายนอก ซึ่งจะช่วยให้ไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนไทยและอาเซียน ประกอบกับกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำรายละเอียดข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเสนอพร้อมกับการขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ เรื่อง การดำเนินกิจกรรม มาตรการ หรือโครงการที่ก่อให้เกิดภาระต่องบประมาณหรือภาระทางการคลังในอนาคต พ.ศ. ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรที่คณะรัฐมนตรีจะเห็นชอบในหลักการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งค่างบประมาณ เพื่อขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงการต่างประเทศ สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานและการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ปีละ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - ๒๕๗๒ รวมทั้งควรติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวให้เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในระยะถัดไป สำหรับการกำหนด

กรอบการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชัย ชุณหวิธ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

กองการเงินการคลังภาครัฐ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๗๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@cgd.go.th